



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สทศ.สกัดเด็กซึล สอบโอเน็ตปี"51 รื้อฐานข้อมูลใหม่

สทศ.รื้อฐานข้อมูลใหม่ สกัด"เด็กซึล"สอบโอเน็ตปีหน้า เจอข้อซ้ำโดนดีดออก  
แก้ปัญหาข้อสอบหลายรอบ เร่งตรวจรายชื่อกว่าพันรายที่หมดสิทธิ์แอดมิสชันสปีนี้  
ก่อนส่งให้มหาวิทยาลัยที่เด็กเลือกอันดับ 1-4 คัดอีกรอบ "มศว"ให้ทำใจ อาจถูกลด  
เกรดหรือต้องเรียนเพิ่ม

ความคืบหน้ากรณีที่ประชุมร่วม 3 ฝ่าย คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่  
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษา  
แห่งชาติ (สทศ.) มีมติเห็นชอบให้ใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน  
หรือโอเน็ต ครั้งแรกครั้งเดียวที่สอบในปีที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา มาใช้ประมวลผลในระบบ  
กลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2550 ทำให้นักเรียนที่จบก่อนปี  
การศึกษา 2549 จำนวน 1,382 คน (เด็กซึล) ไม่สามารถใช้คะแนนโอเน็ตที่สอบเป็นครั้งที่ 2 ใน  
ปีนี้มาประมวลผลได้ โดยที่ประชุมมีมติจะประสานมหาวิทยาลัยให้เปิดรับตรง หรือโอนย้ายคณะ/  
สถาบันสำหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นายสงบ ลักษณะ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทาง  
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ว่าได้หารือ  
เพื่อหาวิธีเยียวยาเด็กซึลจำนวน 1,382 คน ที่ไม่สามารถใช้คะแนนโอเน็ตมาประมวลผลในระบบ  
แอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2550 ได้ โดยขณะนี้ สกอ.และ สทศ.ได้เร่งตรวจสอบรายชื่อ  
ของเด็กกลุ่มนี้แล้วว่ามีจำนวนกี่รายที่สมัครแอดมิสชันส์ในปีนั้น จากนั้นจะส่งรายชื่อไปให้  
มหาวิทยาลัยที่เด็กแต่ละคนเลือกเรียนเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้มหาวิทยาลัยนั้นๆ พิจารณาว่าจะ  
รับเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีเพิ่มเติมได้หรือไม่ หากมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้เป็นอันดับหนึ่งไม่รับ ก็  
จะส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยที่เลือกเป็นอันดับสอง สาม และสี่ ตามลำดับ

"ที่นั่งของเด็กเหล่านี้จะแยกออกจากที่นั่งเรียนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับในระบบแอดมิสชันส์ปกติ  
แม้จะเป็นวิธีการที่ไม่ได้เข้าตามตรอกออกตามประตู แต่ก็ยุติธรรม และเหมาะสม ผมเชื่อว่าแต่ละ  
มหาวิทยาลัยจะมีที่นั่งสำหรับเด็กเหล่านี้ เนื่องจากแต่ละปีจะมีผู้สละสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่ออยู่  
แล้ว จึงเป็นช่องให้มหาวิทยาลัยรับเด็กเหล่านี้เพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยใด  
เห็นว่าถ้ารับเด็กกลุ่มนี้แล้ว ตอบคำถามสังคมไม่ได้ ก็ไม่ต้องรับ เพราะการรับนิสิตนักศึกษาเป็น  
สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย" นายสงบกล่าว

นายสงบกล่าวต่อว่า ส่วนที่มีเด็กซึลจะฟ้อง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สกอ., สทศ.และ ทปอ.ใน

คดีอาญามาตรา 157 กรณีเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ แลกเปลี่ยนปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนั้น เป็นสิทธิที่จะยื่นฟ้องร้อง สกอ.และ ทปอ.ได้ แต่หากจะยื่นฟ้อง สทศ.ด้วยคงไม่ถูกต้อง เพราะ สทศ.มีหน้าที่จัดสอบโอเน็ต ไม่เกี่ยวข้องกับ การนำผลคะแนนไปประมวลผลแอดมิสชันส์ อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันความดีของทั้ง 3 หน่วยงาน ไม่ได้ตั้งใจที่จะกลั่นแกล้งใครให้เสียสิทธิ ตรงกันข้ามกลับต้องการคุ้มครองผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาในปีนี้อย่างถูกต้องทุกประการ

นายสงบอกเล่าอีกว่า ที่ประชุมยังหารือถึงแนวทางการทดสอบโอเน็ตให้นักเรียน ม.6 ที่จะจบในปี การศึกษา 2550 ซึ่ง สทศ.ต้องจัดสอบช่วงเดือนมีนาคม 2551 นั้น จะต้องสอบโอเน็ตเพิ่มจาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น 8 กลุ่มสาระ โดยจะบังคับให้นักเรียน ม.6 ทุกคนสอบโอเน็ตให้ครบ 8 วิชา ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ต้องออกกระเปาะใบ ให้โรงเรียนปฏิบัติตาม หลังจาก สพฐ.มีนโยบายให้นำคะแนนโอเน็ต 30% และผลทดสอบระดับ สถานศึกษา 70% ใช้ประกอบการจบช่วงชั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่นักเรียนจะได้วัดความรู้ ความสามารถที่ชัดเจน และผลการเรียนจะมีความหมายมากขึ้น ทำให้นักเรียนระดับมัธยมปลาย ทุกคน ตั้งใจเรียนตลอดทั้ง 3 ปี และตั้งใจในการสอบโอเน็ตมากขึ้น

"ที่ประชุมยังพิจารณาแผนการทำงานของ สทศ. โดยเตรียมจัดทำคลังข้อสอบเพื่อทดสอบช่วง ชั้นที่ 1-4 ซึ่งแต่ละช่วงชั้นจะจัดทำคลังข้อสอบให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ พร้อมตั้งคณะกรรมการ สร้างเครื่องมือวัดผล คณะกรรมการจัดพิมพ์ คณะกรรมการจัดการสอบ คณะกรรมการแปลงผล และคณะกรรมการรายงานผลให้ครบวงจรทุกช่วงชั้น อีกทั้งได้แต่งตั้งนายปรัชญา เวสารัชช ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผล สทศ. ด้วย" นายสงบอกเล่า

นายสงบอกเล่าอีกว่า ที่ประชุมยังรับทราบผลการจัดสอบโอเน็ตในปี นี้ โดยผู้สอบที่ขอดู กระดาษคำตอบ 600 คน พบว่าทุกคนพอใจ อย่างไรก็ตาม ได้สอบถาม สกอ.พบว่า มีผู้สมัคร แอดมิสชันส์ที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.ปลาย หรือจีพีเอเอ็กซ์ และคะแนนเฉลี่ย รายกลุ่มสาระ หรือจีพีเอ ประมาณ 90 คน คาดว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังไม่จบ ม.6 ไม่ใช่ นักเรียน ม.4 มาสมัครสอบอย่างที่เข้าใจ โดยเด็ก ม.6 ดังกล่าวอาจเรียนไม่จบในภาคเรียนสุดท้าย เช่น ติด ร แต่เมื่อสอบโอเน็ตในปี นี้ ก็ถือว่าใช้สิทธิสอบโอเน็ตครั้งแรกไปแล้ว ปีหน้าจึงไม่มีสิทธิสอบ อีก

นางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การจัดสอบโอเน็ตในปี 2551 สทศ.จะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโอเน็ตผ่านเว็บไซต์ [www.niets.or.th](http://www.niets.or.th) ซึ่งเป็นรายชื่อของผู้ที่กำลัง เรียนชั้น ม.6 ที่แต่ละโรงเรียนส่งให้ รวมถึงรายชื่อนักเรียน และนักศึกษาที่กำลังเรียนในสาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ม.6 ซึ่งต้องสมัครเพื่อยืนยันสิทธิในการสอบโอเน็ตอีกครั้ง เพราะที่ ผ่านมามีผู้สอบไม่มากนัก คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโอเน็ตหลังจากประกาศผลแอด มิสชันส์

"เชื่อว่าการสอบโอเน็ตในปีหน้า เด็กซึลจะไม่สามารถสอบโอเน็ตครั้งที่สองได้ เพราะสามารถ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทั้งในส่วนที่สถานศึกษาส่งให้ สทศ.และจากระบบฐานข้อมูลที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดทำร่วมกับ สทศ.ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงใหม่ และ นำเชื่อถือ ที่สำคัญสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้สอบเป็นใคร จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาเด็กซึล สมัครสอบโอเน็ตซ้ำเหมือนอย่างที่ผ่านมา" นางอุทุมพรกล่าว

นายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวว่า เด็กซึลสามารถฟ้องร้องได้ แต่ไม่อยากให้เด็ก ซึลกังวลมากนัก เพราะในที่สุดเชื่อว่าจะมีทางออกที่ชัดเจน และเป็นธรรมให้แก่เด็กซึลแน่นอน

**นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เด็กซึลที่มี สิทธิขอโอนย้ายข้ามคณะ/มหาวิทยาลัยนั้น สามารถขอได้ แต่คงไม่ได้ตามที่ขอทุกคน และหากโอนย้ายได้แล้ว เด็กซึลก็คงต้องทำใจเรื่องการปรับลดเกรด หรือต้องเพิ่มวิชา เรียนมากขึ้น**

